

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ ความสัมพันธ์ ไทย - จีน ยุคหลังสงครามเย็น

ชื่อผู้เขียน พันเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ :

รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ถ.พันธุ์สุริย์ ถดาวัลย์	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณีฎฐ์ ขพานนท์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนนันท์ อนุमानราชชน	กรรมการ

บทคัดย่อ

หลังจากการสิ้นสุดลงของสงครามเย็น สถานการณ์ของโลกได้เปลี่ยนไปจากความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองมาสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ฉันมิตร ซึ่งมีมาเป็นเวลานานระหว่างรัฐบาลและประชาชนของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมาจากสายสัมพันธ์แห่งประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งเชื้อชาติ คือ ประเด็นสนใจของการค้นคว้าอิสระนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยและจีน ตั้งแต่หลังสงครามเย็นยุคถึงจนถึงปัจจุบัน
 2. เพื่อประเมิน วิเคราะห์ปัญหา และแนวโน้มของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยและจีน
 3. เพื่อเป็นข้อเสนอแนะต่อการวางแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยต่อจีน และเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาด้าน ไทย - จีน ศึกษาที่ยังมีน้อยอยู่
- การวิจัยเอกสารพร้อมด้วยการบรรยายวิเคราะห์และการวิจัยสนาม ได้ถูกใช้เป็นระเบียบวิธีวิจัย สำหรับการรวบรวมข้อมูลและข่าวสารของการวิจัยอิสระนี้

จากการศึกษาวิจัยได้ค้นพบว่า หลังจากการปฏิวัติวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1976 สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เพิ่มความสำคัญและบทบาทของประเทศในการเมืองระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาค และในระดับโลก และความสำคัญนี้ยิ่งเพิ่มขึ้นหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็น ซึ่งสิ่งนี้มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย - จีน

อย่างไรก็ตาม ทศนะจากกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยนี้ได้ชี้ว่า ความสัมพันธ์ไทย - จีน มีความราบรื่นขึ้นในทุกด้าน เช่น ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงในด้านความมั่นคงด้วย ภาพลักษณ์เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการกำหนด และปฏิบัติซึ่งนโยบายต่างประเทศของประเทศทั้งสอง และถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาในบางลักษณะ แต่ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศทั้งสองยังคงดำเนินต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากสายสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศที่ดำเนินอยู่ขนานไปกับสายสัมพันธ์ที่เป็นทางการระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ สิ่งเหล่านี้คือ ปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดสายสัมพันธ์ไทย - จีน ที่มั่นคงและยืนนานภายหลังการสิ้นสุดของยุคสงครามเย็น